



ประกาศจังหวัดพังงา

เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๕ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ ได้กำหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในตำแหน่งระดับควบ และมีผู้ครองตำแหน่งนั้นอยู่
โดยให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ประเมินบุคคลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
อ.ก.พ. กรม กำหนด นั้น

จังหวัดพังงา ได้คัดเลือกข้าราชการผู้ผ่านการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น (ตำแหน่งระดับควบ) จำนวน ๒ ราย ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก	ส่วนราชการ
๑.	นางสาวนัสริรา สมล้ำ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา โรงพยาบาลกระบี่ชัยพัฒนา กลุ่มงานการพยาบาล งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุ ฉุกเฉินและนิติเวช
๒.	นางสาวอลิษา ต้นเส้ง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา โรงพยาบาลกระบี่ชัยพัฒนา กลุ่มงานการพยาบาล งานการพยาบาลผู้คลอด

รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น จัดส่งผลงานประเมินตามจำนวน
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประเมินผลงานกำหนด ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคล
หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลยังไม่ส่งผลงานจะต้องขอรับการประเมินบุคคลใหม่
อนึ่ง หากมีผู้ใดจะทักท้วงให้ทักท้วงได้ ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางสาวนิรชา บัณฑิตยชาติ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศจังหวัดพังงา
เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ส่วนราชการ/ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่ง เลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่ง ที่ได้รับการคัดเลือก	ตำแหน่ง เลขที่	หมายเหตุ
๑	นางสาวนัสริรา สมล้ำ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา โรงพยาบาลกระบี่ชัยพัฒนา กลุ่มงานการพยาบาล งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน และนิติเวช พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	๑๑๘๗๑๒	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา โรงพยาบาลกระบี่ชัยพัฒนา กลุ่มงานการพยาบาล งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน และนิติเวช พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๑๑๘๗๑๒	เลื่อนระดับ ๑๐๐%
	ชื่อผลงานส่งประเมิน	การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บทางสมองระยะปฐมภูมิ				
	ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน	การพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บทางสมองก่อนถึงโรงพยาบาล (Per-hospital care)				
	รายละเอียดเค้าโครงผลงาน	"แนบท้ายประกาศ"				
๒	นางสาวอลิษา ต้นเส็ง	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา โรงพยาบาลกระบี่ชัยพัฒนา กลุ่มงานการพยาบาล งานการพยาบาลผู้คลอด พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	๒๑๒๒๓๖	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา โรงพยาบาลกระบี่ชัยพัฒนา กลุ่มงานการพยาบาล งานการพยาบาลผู้คลอด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๒๑๒๒๓๖	เลื่อนระดับ ๑๐๐%
	ชื่อผลงานส่งประเมิน	การพยาบาลมารดาที่มีภาวะตกเลือดหลังคลอดในระยะแรก				
	ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน	การพัฒนาการพยาบาลดูแลมารดาหลังคลอด โดยใช้ PPH BOX				
	รายละเอียดเค้าโครงผลงาน	"แนบท้ายประกาศ"				

ผลงานวิชาการของผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

๑. นางสาวนัสริรา สมล้ำ



พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)
งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช
กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลบุรีรัมย์พัฒนา
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
ผลงานเรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บทางสมองระยะประฐมภูมิ
แนวคิดการพัฒนาเรื่อง การพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บ
ทางสมองก่อนถึงโรงพยาบาล (Per-hospital care)

๒. นางสาวอลิษา ตันเส็ง



พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)
งานการพยาบาลผู้คลอด กลุ่มงานการพยาบาล
โรงพยาบาลบุรีรัมย์พัฒนา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
ผลงานเรื่อง การพยาบาลมารดาที่มีภาวะตกเลือดหลังคลอดในระยะแรก
แนวคิดการพัฒนาเรื่อง การพัฒนาการพยาบาลดูแลมารดาหลังคลอด
โดยใช้ PPH BOX